

# เอทีฮัดคาร์โก้ เพิ่มการดำเนินงานไปยังประเทศจีน

เอทีฮัดคาร์โก้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ จะเพิ่มบริการการขนส่งสินค้าสู่จีนในปลายเดือนนี้ เมื่อได้ทำการเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้าใต้ท้องเครื่องระหว่างอาบูดาบีและเจดดาห์แล้ว

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม นี้ ความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังและออกจากเจดดาห์ จะขยายตัวร้อยละ 40 เป็น 930 ตันต่อเดือน สืบเนื่องมาจากเที่ยวบินผู้โดยสาร แอร์บัส A330 ที่ให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างอาบูดาบีและเจดดาห์ จะเพิ่มเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการรายวัน

เจดดาห์ เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจการขนส่งและเป็นศูนย์กลางทางการสื่อสารของจีน ซึ่งบริษัท ต่างๆ เกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่ติดในการจัดอันดับบริษัทใน Fortune 500 มีการดำเนินงานอยู่ในเจดดาห์ เจดดาห์ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวนของจีนมีประชากรกว่า 80 ล้านคน และยังเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอีกด้วย

เอทีฮัดคาร์โก้ เป็นผู้ให้บริการรายเดียว ที่มีการเชื่อมโยงทางอากาศโดยตรงระหว่างเจดดาห์และเมืองหลวงของยูเออี ซึ่งการขนส่งสินค้าที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

การเพิ่มความสามารถในการขนส่งสินค้าระหว่างอาบูดาบีและเจดดาห์ มาพร้อมกับพื้นที่หลังของการค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งการเข้าสู่และออกจากประเทศจีน ในปี 2556 เอทีฮัดคาร์โก้ ทำการขนส่งสินค้ามากกว่า 73,000 ตัน ไปและออกจากประเทศจีน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ในปี 2555 (54,903 ตัน)

นอกจากการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการบรรทุกสินค้าใต้ท้องเครื่องสู่ เจดดาห์ ในปี 2557 เอทีฮัดคาร์โก้

จะยังคงปรับใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าในการบรรทุกสินค้าสู่ เชียงไฮ้ (7เที่ยวสัปดาห์) ฮองกง (6เที่ยว สัปดาห์) ปักกิ่ง (2เที่ยวต่อสัปดาห์) และกวางโจว (2เที่ยวต่อสัปดาห์) บริการเหล่านี้จะให้บริการโดยเครื่อง แอร์บัส A330F โบอิง 777F และโบอิง 747

เอทีฮัตยังคงให้บริการการบรรทุกสินค้าได้ห้องเครื่องแบบรายวันระหว่าง อาบูดาบีและปักกิ่ง อาบูดาบีและเซี่ยงไฮ้ และกับสายการบินหุ้นส่วนพันธมิตร สายการบินแอร์เซเชลส์ซึ่งให้บริการระหว่างอาบูดาบีและฮ่องกง

มร. เควิน ไนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนสายการบินเอทีฮัต กล่าว “บริการเพิ่มของเราสู่เจิงตูทำให้ผู้ที่ขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบาย เข้าถึงได้ทุกวันถึงทุกจุดในเครือข่ายทั่วโลกของเรา”

“ณ วันนี้เราให้บริการการขนส่งสินค้ากว่า 19,000ตันในแต่และเดือนไปสู่และออกจาก ประเทศจีน โดยการเข้าถึงโดยตรงอย่างมีเอกลักษณ์ ออกจากประเทศจีนไปยังตลาดอนุทวีปอินเดีย ที่เราเสนอบริการจากเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงไปยังเมืองมুমไบ นิวเดลี เซินไนและดาการ์”

“สืบเนื่องจากผลโดยตรงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการขนส่งสินค้าของเรา ระวางน้ำหนักเป็นต้น บรรทุกระหว่างจุดหมายปลายทางต่างๆในจีนของเรา และเครือข่ายอื่นๆในโลกของเรา ได้เติบโตขึ้นอย่างมากตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา การประมาณการของเราไปข้างหน้าในปี 2557 ยังอยู่ในเชิงบวก”